
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  -  คน 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ    บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 16 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ  เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ 1. การอบรมและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2561  
ประธานสภา ฯ   - อบรม วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ใส่เสื้อตุ๊กตา 
    - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561  
      ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก  
      ใส่เสื้อสีส้ม และเสื้อลายธงชาติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี – 
   - เป็นการประชุมครั้งแรก 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
ประธานสภา ฯ  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปีของปีถัดไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ข้อ 11 (3) ให้สภา อบต. ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันและ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
ขอให้ที่ประชุมเสนอ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
นายอ านวย ฯ เสนอในที่ประชุมว่า จ านวน 4 สมัย 
สมาชิก ม.4 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายส าราญ ฯ เสนอในที่ประชุมว่า 1. สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 
สมาชิก ม.8       2. สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2561 
       3. สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 
       4. สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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นายสหเดช ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ ด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป                  

วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
นายสหเดช ฯ  3.2 การให้ความเห็นชอบ เพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาต าบลสี่ปี                     
ประธานสภา ฯ  ครั้งที่ 1/2561 (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียด            
   ต่อที่ประชุม  
นางสาวพรเพ็ญฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
หน.ส านักปลัด  ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการ                 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 , 22 ได้มีการเพ่ิมเติมโครงการ ในแผนพัฒนา
ต าบล   สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้แล้ว 
นายสหเดช ฯ  ตามท่ี นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น          
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดช ฯ ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติ          
ประธานสภา ฯ ที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และให้ประกาศใช้ได้ 
นายสหเดช ฯ 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญ 
ประธานสภา ฯ ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม  
นายสมศักดิ์ ฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561    
นายก อบต. ฯ ส านักปลัด 
 แผนงานบริหารทั่ วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ประเภท รายจ่ายค่าจัดซื้ อ                  

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูร ตั้งไว้ 
396 ,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 297 ,000 บาท เหลือเงิน 99 ,000 บาท                  
ขอโอน (ลด) มาตั้งรายการใหม ่

 โอนเพิ่ม 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา จ านวน 1 เครื่องๆละ 9 ,800 บาท ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ มีจ าหน่ายตามท้องตลาด  
คุณสมบัติ   

     มีก าลั งขับ 400 วัตต์  ความต้านทานไฟฟ้า 4 โอม ตอบสนองความถี่                  
     40 : 20KHz ความไวตอบสนอง 95 ‡ 3 dB รองรับการใช้งานบลูทูธ ฟอร์ด   
     USB/SD ใช้การ์ดอ่าน MP 3 ได้ สามารถเล่นวิทยุ FM ได้ แบตเตอร์รี่แบบชาร์จ
     ไฟฟ้าได้ มีไมรโครโฟนไร้สาย สัญญาณ VHF จ านวน 2 ด้าม อินพุตกีตาร์เล่นได้
     กับ CD NCD DVD และกับเครื่องเล่นอื่นๆ ในระบบสเตอริโอ 
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2. กองช่าง 
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) บริเวณที่จอดรถหลังที่ท าการ             
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง หมู่ 4 ของเดิมขนาดกว้าง 7.00 เมตร            
ยาว 12.00 เมตร เป็นเงิน 416,000 บาท ขอโอนเงินเพ่ิม 74,000 บาท              
เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงเป็น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 27.50 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมเป็นเงิน 490,000 บาท 

3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 42,770 บาท 
     ขอโอน (ลด) มาตั้งรายการใหม่ 
     หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน 4,270 บาท 
   - ค่าจัดซื้อเตาแก๊สชนิดตั้งพ้ืน แบบเตาคู่พร้อมหัวปรับแก๊ส แบบเซฟตี้และตั้งเวลา
     เปิดได้ สายแก๊สและมีเข็มขัดรัดสายแก๊ส 

      ค่าครุภัณฑ์ส านัก 
 ประเภท - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24 ,000 BTU ชนิดตั้งพ้ืนหรือ              

ชนิดแขวน จ านวน 1 เครื่องๆละ 32,400 บาท 
 ขอโอนลดมาตั้งรายการใหม่ 

       1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จ านวน 1  
       เครื่องๆละ 28,600 บาท คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐาน 

     2. ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน ขนาด 16 นิ้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน มีจ าหน่าย
     ตามท้องตลาดตัวละ 1,800 บาท จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,600 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,200 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดช ฯ ตามท่ี นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ชี้แจง                                 
ประธานสภา ฯ รายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมศักดิ์ ฯ 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี (เยี่ยมบ้านยามเย็น)  
นายก อบต. ฯ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ หมู่ที่ 2  
  2. โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพายทอง หมู่ที่ 1 
 3. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  
 - รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 -  รับสมัคร ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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นายอ านวยฯ เสนอในที่ประชุม ถนนหมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายพุฒ จนถึงบ้านก านันเทือง ถนนช ารุด 
สมาชิก ม.4 เป็นหลุม เป็นบ่อ และที่มีเอกชนขุดดินในที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 
นายมานะศิลป์ฯ เสนอในที่ประชุมว่า ถนนทางออก หมู่ที่ 5 เป็นหลุม บ่อ ขอยางมะตอย ลงกลบหลุม 
สมาชิก ม.5 
นายสหเดช ฯ เสนอในที่ประชุมว่า ถนนเส้นคลองคะเชนท์ เป็นหลุม บ่อ ไม่มีไหล่ทาง และขอให้                                 
ประธานสภา ฯ ติดตั้งป้ายบอกทางไปหนองเจ็ดเส้นและถนนแคบขยายได้หรือไม่ 
นายสหเดช ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวข้อง  
ประธานสภา ฯ กับผู้บริหารฯ ขอเชิญผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายสมศักดิ์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมานั้น กระผมขอตอบ 
นายก อบต. ฯ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ถนนหมู่ที่ 4 มอบรองเยื้อง มาประเสริฐ ด าเนินการ และที่เอกชนขุดดินในที่
สาธารณะประโยชน์ นั้น ตอนนี้ นายประสิทธิ์ฯ ขอเกี่ยวข้าวก่อน 

2. ถนนหมู่ที่ 4 จะประสานของบประมาณจากจังหวัดก่อน 
3. ติดตั้งป้ายบอกทางไปหนองเจ็ดเส้น ไฟฟ้าสาธารณะ ตอนนี้จังหวัดเป็นผู้ดูแล

หนองเจ็ดเส้น จะประสานงานสอบถามในเรื่องดังกล่าว ส่วนการขยายถนนนั้น           
ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายเยื้องฯ กล่าวในที่ประชุมว่า การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาในแต่ละหมู่บ้านนั้น ขอให้สมาชิกฯ              
รองนายกฯ มาแจ้งให้ทราบ บางปัญหา ผู้บริหารฯ ไม่ทราบ จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันดูแล แก้ไข
  ปัญหาในหมู่บ้านของท่าน หรือมาบอกผู้บริหารฯ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา  
นางสาวอุบลฯ อ าเภอป่าโมก ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนไทยนิยม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และได้ส่ง
รองนายกฯ หมู่ที่ 4 เข้าประกวดโครงการนี้ 
นายสหเดชฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดการประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
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        (ลงชื่อ)      สหเดช  แก้วมณี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์  คงเจริญ  ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

       

       

    (ลงชื่อ)     ส าราญ  สังข์ทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)        ทวี  กันภัย    ผูต้รวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 


